

Tin Túc Manmin

Số 48 26 Tháng 6, 2016

“Hy Vọng về Thiên Đàng Xinh Đẹp Trong Sáng Khiến Chúng Ta Hạnh Phúc!”



Trong lịch sử của Manmin đã có tình yêu và phước lành tràn trề do Đức Chúa Trời ban cho. Vô số người đã gặp gỡ Đức Chúa Trời hằng sống trong giữa những lời đầy tràn sự sống và những công việc đầy quyền năng đáng kinh ngạc. Hiện nay mọi người vẫn đang trải nghiệm những công việc của Đức Thánh Linh và chờ đợi Chúa, Đấng sẽ đến một lần nữa.

Đặc biệt, trong tháng năm, chúng ta không thể không nghĩ về ân sủng của Đức Chúa Trời, Đấng đã gọi Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee làm tôi tớ Ngài.

Chấp sự Jaerock Lee đã từng cầu nguyện để trở thành một trưởng lão là người giúp đỡ người nghèo và hỗ trợ các công việc truyền giáo. Tháng 5 năm 1978, Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm mục sư. Từ đó trở đi, ông trang bị mình bằng Lời Chúa và ông dâng lên vô số kỳ kiêng ăn để nhận lãnh quyền năng Đức Chúa Trời. Năm 1982, khi còn là một sinh viên năm cuối trong trường thần học, ông đã mở Hội Thánh Manmin.

Ông cầu nguyện để rao truyền phúc âm đến tận cùng trái đất như một nhân chứng của Chúa. Tháng 5 năm 1984, Đức Chúa Trời thúc giục ông kiêng ăn và cầu nguyện nhân kỷ niệm sinh nhật của mình. Nhậm lời cầu nguyện và kiêng ăn

chay của ông, Đức Chúa Trời bắt đầu bày tỏ về Thiên đàng cách tỏ tường. Dựa trên những giảng giải này, ông đã viết hai tập sách về *Thiên Đàng*. Tập đầu được xuất bản bằng 27 ngôn ngữ và tập thứ hai 14 ngôn ngữ. Cuốn sách này đã khiến nhiều linh hồn đến với con đường cứu rỗi (Ảnh 7).

Tháng 5 năm 1986, ông được phong chức mục sư và hướng dẫn nhiều buổi nhóm phục hưng ở nhiều nơi trên khắp Hàn Quốc để đạt được việc truyền giáo quốc gia. Ông cũng cố gắng để đưa nhiều linh hồn trên thế giới đến với con đường cứu rỗi qua chức vụ xuất bản và phát sóng.

Từ tháng 5 năm 1993, ông đã tổ chức Hội nghị phục hưng đặc biệt trong hai tuần hàng năm. Nhiều thành viên trong và bên ngoài Hàn Quốc đã có thể trải nghiệm quyền năng Đức Chúa Trời. Như có chép trong Kinh thánh, người chết sống lại, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm nói được, và kẻ què bước đi và nhảy nhót. Hàng chục cặp vợ chồng bị vô sinh đã có thể sanh con và nhiều người mắc các căn bệnh hiểm nghèo như ung thư và AIDS cũng được chữa lành. Điều này dẫn đến sự phục hưng tuyệt vời giống như Hội Thánh đầu tiên đã trải nghiệm.

Tháng Năm năm 1998, Đức

Chúa Trời ban phước cho các thành viên nhà thờ để nhìn thấy cầu vồng bao quanh mặt trời vào ngày sinh nhật Dr. Jaerock Lee. Kể từ đó nhiều loại cầu vồng bao gồm ba và bốn viên, cầu vồng tròn; tuyến tính, đối xứng, và cầu vồng bất đối xứng; cũng như hình chữ K, hình vòng, và cầu vồng toàn diện đã xuất hiện (Ảnh 1, 2, và 3, hãy tham khảo trang 3).

Tháng năm 2004, các cuộc hội nghị phục hưng đặc biệt cuối cùng được tổ chức với chủ đề “Tiếng Sấm Ban Đầu.” Tất cả dân sự của Manmin trên thế giới đều dâng lên các lễ thờ phượng thông qua truyền hình vệ tinh. Họ đã trải nghiệm nhiều dấu hiệu và sự kỳ diệu như có chép trong bốn sách Phúc Âm (Ảnh 8).

Tháng 5 năm 2011, Đức Chúa Trời ban phước cho các thành viên nhà thờ là những người đã ao ước về thế giới tâm linh để chụp những tấm hình của đèn cực quang để họ có thể cảm nhận được ánh sáng ban đầu của Đức Chúa Trời. Hình

dạng của nó đa dạng bao gồm các hình dạng của các thiên thần, trái tim, và cá và màu sắc cũng khác nhau (Ảnh 4, 5, và 6). Thông qua đó, các thành viên càng mong muốn hơn nữa để đạt được tầm lòng cao cả và lớn lên trong đức tin một cách nhanh chóng (Tham khảo trang 3).

Tháng 5 năm 2013, Đức Chúa Trời cũng đã đáp lời sự cầu nguyện của Dr. Jaerock Lee và ban phước cho tám mục sư và nhân sự nhà thờ để thăm Thiên Đường và Địa Ngục trước các thành viên của nhà thờ. Khi nghe lời chứng của họ, các thành viên càng tin chắc hơn về sự hiện hữu của Thiên đàng và Địa ngục (Tham khảo trang 3).

Từ tháng năm 2014, tất cả các thành viên là những người đã trừ bỏ mọi hình thức của sự ác bằng cách chiến đấu chống lại tội lỗi đến chết theo Lời của Đức Chúa Trời và đã đạt được những tấm lòng

thiên thượng và sự thánh khiết trọn vẹn đã được mời đến nhà cầu nguyện trên núi của Dr. Lee nơi ông đã giải bày tình yêu của Chúa cho họ để họ có thể sống đời sống Cơ Đốc nhân hạnh phúc với khao khát về Giê-ru-sa-lem Mới.

Tháng 5 năm 2016, ông đã mời học sinh trung học và cao đẳng của Manmin đến nhà cầu nguyện của mình. Ông đã đặt để hy vọng về Thiên đường trong lòng họ để họ có thể thắng hơn thế gian, chạy cuộc đua đức tin và nhờ đó trở thành những người lính thuộc linh xứng đáng để thay đổi thế giới đầy tội lỗi này (Ảnh 9).

Trong tháng hạnh phúc này, tháng 5, các thành viên Manmin đã có thể khắc ghi tình yêu của Đức Chúa Trời, Đấng muốn ban cho họ những điều tốt nhất, sâu trong trái tim của họ. Thông qua tình yêu Ngài, họ mong đợi được nên thánh bởi Lời Chúa và sự cầu nguyện (1 Ti-mô-thê 4:5).



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó.” (Ga-la-ti 5:22-23)

Trái của Lòng Trung Tín

người với tất cả tình yêu và sự nỗ lực của mình. Đó là lý do tại sao, khi người ta phạm tội, ông cảm thấy như thể đó là lỗi của mình, và ông muốn chịu trách nhiệm về việc đó.

Điều ấy cũng giống như vậy đối với Sứ đồ Phao-lô. Rô-ma 9:3 chép rằng: “Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lia khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác.” Những người trung tín sẽ không chỉ nghĩ rằng, “Tôi đã làm đủ”, nhưng họ sẽ làm việc với tất cả tấm lòng mình.

2. Ấy là sự trung tín khi người ta cắt bì lòng mình trung tín trong lễ thật.

Giả sử ai đó gia nhập một băng đảng và dành trọn cuộc đời mình cho ông chủ của băng đảng. Đức Chúa Trời sẽ nói anh ta là trung tín? Tất nhiên là không! Đức Chúa Trời có thể nhận ra sự trung tín của chúng ta khi chúng ta trung tín trong sự thiện lành và lễ thật. Điều quan trọng nhất trong sự trung tín trong lễ thật là sự cắt bì lòng.

Khải huyền 2:10 chép rằng, “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho người mả triều thiên của sự sống.” Ở đây, trung tín cho đến chết không chỉ có nghĩa là chúng ta phải làm việc chăm chỉ và trung tín cho đến khi thân thể mình chết đi. Điều này có nghĩa là chúng ta cố gắng làm theo Lời Chúa trong 66 sách Kinh Thánh với tất cả sự sống mình. Như Phao-lô đã nói: “Tôi chết mỗi ngày,” chúng ta phải làm cho xác thịt mình chết đi hoàn toàn và nên thánh. Đây là sự trung tín thuộc linh.

Những gì Đức Chúa Trời mong muốn của chúng ta nhiều nhất là sự thánh thiện. Chúng ta phải nhận ra điểm này và làm hết sức mình để cắt bì lòng chúng ta. Bất kỳ nhiệm vụ nào chúng ta đang thực hiện, chúng ta phải trung tín không thay đổi trong khi cũng làm trọn sự nên thánh.

Trong trường hợp khó khăn xảy ra hoặc một số thử thách về tâm lòng, chúng ta sẽ không từ bỏ nhiệm vụ quý báu của ta chỉ vì điều đó. Mặt khác, nếu một người bỏ qua việc cắt bì lòng mình, anh ta sẽ không thể giữ được lòng mình phải đối mặt với những khó khăn và gian khổ. Anh ta có thể từ bỏ mối quan hệ tin tưởng với Đức Chúa Trời và từ bỏ nhiệm vụ của mình.

Để có sự trung tín được Đức Chúa Trời công nhận, chúng ta phải tìm kiếm sự trung tín thuộc linh, có nghĩa là chúng ta phải chịu cắt bì lòng mình. Cắt bì lòng là điều bắt buộc phải có đối với con cái Đức Chúa Trời là những kẻ được cứu. Nếu chúng ta từ bỏ tội lỗi và hoàn thành nhiệm vụ của mình với một tấm lòng đã được nên thánh, chúng ta có thể sinh nhiều bông trái tuyệt vời hơn so với khi chúng ta thực hiện chúng với những ý tưởng xác thịt.

Giả sử chúng ta đổ mồ hôi làm việc vất vả cả ngày Chủ nhật. Nhưng chúng ta đã phá

hồng sự hòa hiếu với mọi người. Nếu phục vụ hội hội trong khi phàn nàn và ôm ấp sự oán giận, nhiều phần thưởng của chúng ta sẽ bị mất. Nhưng nếu phục vụ hội thánh với lòng nhân hậu và yêu thích hòa thuận, tất cả công việc của chúng ta sẽ là một hương thơm đẹp lòng Đức Chúa Trời và mỗi việc làm của chúng ta sẽ trở thành phần thưởng của mình.

3. Trung tín là làm việc theo ý muốn của chủ.

Giả sử người chủ chỉ đạo người làm công của mình để làm công việc trong gia đình, nhưng người làm công này đi ra ngoài để làm việc ngoài đồng cả ngày. Người ấy đã không vâng theo ý muốn của chủ mình, và đó là vì ý muốn của chủ là khác với những ý của riêng mình, hoặc, ông đã có những động cơ lấy chính mình làm trung tâm. Bây giờ, mặc dù người ấy làm việc rất chăm chỉ, ông ta không phải là một người làm công trung tín. Ông chỉ làm theo những suy nghĩ và mong muốn của mình, và người đó có thể từ bỏ ý muốn của chủ mình bất cứ lúc nào.

Trong Hội Thánh, chúng ta cần phải làm việc một cách trung tín theo tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải trung tín bằng cách hiểu được tấm lòng của cấp trên theo trật tự thuộc linh bằng cách tuân theo họ. Bất luận chúng ta làm việc chăm chỉ như thế nào vì nhiệm vụ của mình, nếu chúng ta làm việc theo ý riêng, chúng ta không thể làm hài lòng chủ mình.

Trong Kinh Thánh chúng ta đọc về một người tên là Giô-áp. Ông là một người họ hàng của vua Đa-vít và Quan Trưởng của Quân đội. Giô-áp đồng hành cùng Đa-vít qua mọi hiểm nguy trong khi người đang bị Vua Sau-lơ truy đuổi. Ông là người khôn ngoan và dũng cảm. Ông phục vụ Đa-vít rất tốt, nhưng Đa-vít không lấy làm hài lòng với ông. Điều này là vì sự phục vụ của ông không từ tâm lòng. Giô-áp đã không ngại hành động cách xác lảo trước mặt Đa-vít khi ông muốn đạt được mục tiêu cá nhân. Khi điều đó đem lại lợi ích cho bản thân, anh không vâng lời Đa-vít. Cuối cùng, Giô-áp nổi dậy chống lại vua Sa-lô-môn, con trai của Đa-vít, và đã bị xử tử.

Khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất không phải chúng ta làm việc chăm chỉ đến mức nào, nhưng ấy là liệu chúng ta có làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Khi chúng ta làm việc trong nhà thờ, chúng ta cũng nên làm theo các nhà lãnh đạo của mình trước khi chúng ta làm theo ý tưởng riêng của chúng ta. Đây là sự trung tín thật.

4. Có trách nhiệm với bản thân trong mọi phương diện là trung tín.

Trong Dân Số ký 12:7, Đức Chúa Trời nói về Môi-se, “Người thật trung tín trong

cả nhà ta.” Đề trung tín trong cả nhà của Đức Chúa Trời có nghĩa là trung tín trong tất cả các phương diện liên quan đến cá nhân. Trong Hội Thánh, khi chúng ta có nhiều nhiệm vụ, chúng tôi vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Mặc dù chúng ta không có một nhiệm vụ đặc biệt trong các nhà thờ, một trong những nhiệm vụ của chúng ta là có mặt ở đâu và khi nào chúng ta có trách nhiệm phải có mặt như một thành viên.

Không chỉ ở hội thánh, mà còn ở nơi làm việc và trường học, mọi người đều có nhiệm vụ của mình. Trong tất cả các khía cạnh này, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách của thành viên. Trung tín trong nhà cả Chúa là trung tín như con cái của Đức Chúa Trời và là những người đứng đầu hay các thành viên của hội thánh, của gia đình, tại nơi làm việc, hoặc trong nhà trường. Chúng ta không nên trung tín chỉ trong một hoặc hai nhiệm vụ mà trách nhiệm khác bỏ bê. Chúng ta phải trung tín trong mọi phương diện.

Cho đến lúc chúng ta từ bỏ bản tánh xác thịt và biến đổi thành thuộc linh, thì việc trung tín trong mọi phương diện không phải là một điều quá khó. Mặc dù chúng ta đầu tư một chút thời gian, chúng ta chắc chắn có thể gặt hái những quả nếu chúng ta gieo bởi Thánh Linh. Ngoài ra, những người đã biến đổi để bước vào thuộc linh thì tìm kiếm lợi ích vì người khác và nhìn nhận mọi thứ từ quan điểm của người khác. Do đó, những người như vậy sẽ nhận lãnh tất cả những nhiệm vụ của mình ngay cả khi nó có nghĩa là hy sinh chính mình.

Một người có hai nhiệm vụ trong hai nhóm khác nhau. Nếu cô ấy không thể có mặt với một nhóm, cô ấy sẽ cố gắng để giúp đỡ nhóm kia theo những cách khác bởi tấm lòng mình. Chúng ta có thể trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời và được hòa thuận với mọi người tùy theo mức độ mà chúng ta có được tấm lòng thiện lành.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, lý do chúng ta sanh bông trái Thánh Linh và làm việc trung tín cho đến chết sau khi chúng ta nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh là để đưa dẫn nhiều người mà Chúa đã mua bằng chính huyết Ngài, đến với con đường cứu rỗi. Thi thiên 101:6 chép rằng, “Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, Hầu cho họ ở chung với tôi; Ai đi theo đường trọn vẹn, nầy sẽ hầu việc tôi.” Tôi kêu gọi anh chị em hãy sanh bông trái của lòng trung tín và thực thi tình yêu của Chúa. Khi làm như vậy, tôi cầu nguyện trong danh Chúa hầu cho anh chị em sẽ được ở trong nơi thiên đàng đẹp nhất, Giê-ru-sa-lem Mới.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hơi là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên

- Đàng đời đời.
- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó. "[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25) "Chẳng có sự cứu rỗi trong dáng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Vietnamese

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 08389
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

“Những Sự Ban Cho của Đức Chúa Trời Đầy Lòng Chúng Cha Hy Vọng Thiên Đàng”

Thời kỳ sau rốt này đầy dẫy tội lỗi và sự ác, vì vậy Chúa đã cho phép các tín hữu có nhiều trải nghiệm thuộc linh khác nhau để họ có thể cảm nhận vẻ đẹp thiêng liêng và hạnh phúc trên đất và từ đó thắng hơn thế gian bởi đức tin.

“Một Cầu Vồng Đáng Kinh Ngạc!”

“Đáng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não; có cái mỏng dắng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi” (Khải huyền 4:3).

Chị Serem Kim, 29 tuổi,
Giáo Hội Muan Manmin

Ngày 15 tháng năm 1998, trên bầu trời Giáo Hội Trung Tâm Manmin một cầu vồng tròn xung quanh mặt trời xuất hiện! Kể từ đó cầu vồng đã liên tục xuất hiện nhiều lần trong các sự kiện của giáo hội và các chuyến truyền giáo.

Ngày 19 tháng giêng, 2011, tôi lấy một bức ảnh của một cầu vồng tuyệt vời bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Đó là một vòng tròn xung quanh mặt trời. Tại cả hai bên là hai cầu vồng đối xứng trông giống như đôi cánh của một



con đại bàng với kim cương tại nơi trung tâm. Qua cầu vồng là một cầu vồng hình bán nguyệt và một cầu vồng có hình vòng cung. Đó là một cầu vồng toàn diện với nhiều hình dạng khác nhau (Ảnh).

Vào buổi sáng ngày hôm đó cha tôi, Mục sư Myeongsool Kim thuộc Hội thánh Muan Manmin, đã chạy vào nhà trong sự ngạc nhiên. Ông nói trong sự vội vàng,

“Một cái gì đó đáng kinh ngạc đã xảy ra trên bầu trời.” Tôi chạy ra ngoài và nhìn lên trời; tôi đã bị hút hồn trong sự ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cầu vồng như vậy. Tôi đã mang theo máy ảnh chạy đến Vườn Muan

nước ngọt.

Nó là như một cầu vồng rất lớn mà tôi không thể có được nó ngay cả với ống kính mắt cá của tôi. Tôi nằm xuống bãi cỏ và lấy hình ảnh của nó. Lúc đầu, nó là một cầu vồng tròn và đối xứng. Khi thời gian trôi qua, hình dạng của nó liên tục thay đổi. Các thành viên nhà thờ cùng tôi kêu to lên trong sự phấn khích và tôn vinh Đức Chúa Trời với lời cảm ơn và ngạc nhiên. Chúng tôi cảm thấy vui mừng vì nó dường như phát ra những vinh quang và phẩm giá của Đức Chúa Trời.

Bất cứ khi nào tôi chụp ảnh về các chứng cứ của Đức Chúa Trời hằng sống, tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn tràn



trong tôi. Hơn nữa, khi tôi nhận ra sự hiện hữu của thế giới tâm linh, tôi càng thêm hy vọng về Thiên Đàng và đức tin thuộc linh của tôi cũng càng thêm lên.

Tôi hết lòng dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời Đấng đã tỏ cho tôi về thế giới tâm linh bí ẩn này và thậm chí chứng kiến những chứng cứ như vậy thông qua năng lực của người chần bầy.

“Những Ánh Bình Minh Lộng Lẫy Là Nguồn Tạ Ơn và Vui Mừng”

“Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái mỏng trong mây khi đương mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sắp mặt xuống và nghe tiếng của một Đấng phán cùng ta” (Ê-xê-chi-ên 1:28).

Nữ chấp sự Okju Kim, 55 tuổi,
giáo xứ 11, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Chồng tôi làm việc ở nước khác nên chúng tôi phải sống tách biệt. Tôi có thể chịu đựng vì tôi sống với con trai mình là người con tốt bụng và chu đáo. Nhưng sau khi con tôi đi lính, tôi cảm thấy buồn một mình và



nhớ nó rất nhiều. Tôi đổ rất nhiều nước mắt và mắt đi sưng mạnh để cầu nguyện. Khi cố gắng để cầu nguyện, tôi có thể đối phó với sự ấy một mức độ nào nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2011, Chúa cho phép các thành viên Manmin cảm thấy ánh sáng ban đầu của Ngài bắt

nguồn từ không gian thuộc linh. Đó là ánh sáng cực quang và chúng ta có thể chụp ảnh các hình dạng khác nhau của ánh sáng cực quang đó. Có rất nhiều hình dạng giống như cá, tría cây, và hoa, qua đó nhắc nhở chúng ta về Thiên Đàng.

Tôi cũng đã chụp ảnh của thiên sứ và ánh sáng cực quang giống như quả táo nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Một đêm nọ tôi chụp ảnh thập giá và nó bắt nguồn ánh sáng cực quang của hình ảnh Chúa Giê-su (Ảnh).

Từ đó tôi cảm nhận được ân sủng và tình yêu của Đức Chúa Trời hơn bao giờ hết. Tôi không còn cảm thấy trống rỗng nhưng lòng tràn đầy niềm vui và tạ ơn. Niềm tin và hy vọng tăng lên trong tôi. Tôi cảm tạ Chúa, Đấng an ủi lòng tôi bằng ánh sáng cực quang bí ẩn và xinh đẹp như vậy và đổ đầy lòng tôi với hy vọng về Thiên Đàng. Hallelujah!



“Qua Sự Phân Tách Tâm Linh, Tôi Trở Nên Tin Chắc về Sự Hiện Hữu của Thiên Đàng và Địa Ngục”

“Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết (Cô-rinh-tô 12:2).

Chấp sự Hwansang Kim, 57 tuổi,
giáo xứ 9, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Trong nửa sau của lễ cầu nguyện đầu đêm thứ sáu ngày 25 tháng 5 năm 2013, tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Trên tế đài tám mục sư và nhân sự nhà thờ là những người đã nên thánh. Tâm linh của họ được phân tách qua lời cầu nguyện của Dr. Jaerock Lee và họ lần lượt đến thăm các nơi ở trên trời, Thượng tầng âm phủ, Hạ tầng âm phủ, và địa ngục. Sau sự phân tách, họ làm chứng về những gì mình nhìn thấy (Ảnh).



Trong Kinh Thánh có lời chép rằng tâm linh của Phao-lô đã được tách ra khỏi thân thể của mình và được đưa đến thiên đàng. Trong cùng một cách, các mục sư và nhân

sự nói về những gì họ đã thấy ở trên thiên đường và địa ngục. Điều đó đã khiến tôi tin chắc về sự tồn tại của Thiên đàng và Địa ngục.

Có Điều còn

tuyệt vời hơn nữa, trong khi tôi đang lắng nghe, trước mắt tôi là một thảm hoa trên trời rộng rãi và trắng lệt trải rộng. Mặc dù tôi chỉ nhìn thấy thảm hoa này, tôi cảm thấy rất yên bình và cuốn hút. Sau đó, Chúa cho phép tôi nhìn xem những người đang đau khổ trong hồ lửa với chỉ cô và đầu của họ ra khỏi hồ. Họ rất đau khổ và tuyệt vọng.

Sau khi trải qua điều đó, tôi đọc sách của Tiến sĩ Lee *Thiên Đàng I & II* và *Địa Ngục* và có sự hiểu biết rõ ràng. Tôi đã biết được tình yêu của Đức Chúa Trời Đấng đã báo đáp chúng ta theo những gì chúng ta đã làm và càng thêm hy vọng về Thiên Đàng.



Đó là một nguồn tuyệt vời cho đức tin vì bây giờ tôi chỉ mới bắt đầu cuộc sống Cơ Đốc nhân của mình.

Hiện nay tôi là một trong những lãnh đạo trong Hội Truyền Giáo Nam giới 3-4 và là một lãnh đạo nhóm tế bào. Tôi làm việc với hy vọng về Giê-ru-sa-lem Mới. Tôi hết lòng dâng lời tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời Đấng đã dạy cho tôi những nhiệm vụ của một con người và đã ban cho tôi niềm hy vọng thực sự.

Lời Sự Sống Ban Cho Tôi Hy Vọng Đích Thực

Chấp sự Hyunsang Shin, 77 tuổi, Giáo Hội Busan Manmin

Vợ tôi và tôi đã tìm kiếm một mục sư đích thực người có thể hướng dẫn chúng tôi trong ba năm. Trong khi đó chúng tôi đã được biết về Giáo Hội Trung Tâm Manmin. Tôi đọc sách của Dr. Jaerock Lee *Sứ Điệp Thập Tự Giá* và biết rằng đó là một sứ điệp mà thế gian không thể hiểu được. Cuốn sách bày tỏ những điểm cốt lõi của Kinh Thánh, và nó đã khiến tôi ngạc nhiên.

Cuốn sách này giảng giải về Chúa Chúa Cứu Thế Giê-su một cách chi tiết và nó là cốt lõi của niềm tin Cơ Đốc. Tôi nghĩ rằng mỗi Cơ Đốc nhân nên đọc cuốn sách này, và đặc biệt đối với mục sư và sinh viên thần học thì nó là một cuốn sách phải đọc. Tôi đã trao tặng sách quý này cho các mục sư quanh tôi và những người thân quen mình.

Tôi cũng đọc *Tâm Thước Đức tin*. Sách này trình bày từng cấp độ của đức tin để

độc giả có thể biết đức tin của mình ở cấp độ nào và làm thế nào để thêm lên đức tin mình. Sự trình bày chi tiết này khiến tôi kinh ngạc. Sứ điệp của Mục sư trưởng quy về việc làm thế nào chúng ta có thể trở nên giống Chúa và đạt được tâm lòng thánh khiết và thánh khiết trọn vẹn. Tôi chưa từng nghe một sứ điệp như vậy cho đến khi tôi biết mục sư trưởng.

Đặc biệt, tôi rất thích chương trình của GCN 'Sáng tạo và Khoa học' (www.gcntv.org). Chương trình này trình bày và giải thích tường tận về những bí ẩn của cơ thể con người, các thiên thể, kim tự tháp, và những điều tương tự dựa trên các bài giảng Mục sư trưởng về Sáng Thế ký. Tôi không thể không cảm thấy kinh ngạc bởi những lời sự sống được thông giải qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Sự khiêm tốn và hy sinh của ông nhắc

nhờ tôi về Chúa. Tôi nghĩ rằng ông giống như hệ thống dẫn đường của Chúa Giê-su.

Tôi đã thành công trong lĩnh vực của mình và được vui hưởng rất nhiều thứ, nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ và các con mình vì tôi đã không phục vụ họ tốt. Cuộc đời của mục sư trưởng đã khiến tôi cảm động rất nhiều. Những bài giảng của ông đã được mang đến cho gia đình tôi và tôi. Hiện nay chúng tôi đang chia sẻ niềm vui chân thật với nhau.

Đây là những ngày tôi được vui hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời sống đức tin của mình. Tôi cảm tạ Mục sư trưởng người đã tận hiến bản thân để nhận lãnh sứ điệp quý giá như vậy từ Đức Chúa Trời qua sự kiêng ăn và cầu nguyện. Tôi cũng cảm tạ Đức Chúa Trời đã sai đến cho chúng ta người chăn quý báu vào thời sau cuối này.

Sau Chín Năm Chờ Đợi, Tôi Đã Có Được Một Con Gái Xinh Đẹp

Chị Sathya, 32 tuổi, Giáo Hội Manmin Madurai, Ấn Độ

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Hindu. Sau khi kết hôn vào tháng năm 2006, tôi không sanh con. Khi gặp bác sĩ để tìm ra lý do tại sao, hội chứng buồng trứng đa nang đã được tìm thấy trong tôi. Vì tôi đã mắc phải oophorectomy đó là lý do khiến tôi không còn có thể thụ thai.

Tháng 10 năm 2014, chị tôi đã hướng dẫn tôi đến Hội thánh Manmin Madurai (Mục sư Persi Rajadurai). Tôi đã tham dự lễ thờ phượng của Hội thánh Trung tâm Manmin tại Seoul, Hàn Quốc thông qua GCN. Khi tôi tiếp tục tham

dự, tôi nghe rất nhiều lời chứng mà mọi người đã được chữa lành bệnh của họ và đã được thụ thai và nhiều sự cầu xin của họ được đáp lời bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi cũng bắt đầu cầu nguyện với Chúa với niềm tin rằng tôi có thể có con.

Khi lễ kỷ niệm lần thứ 19 của nhà thờ được dâng lên, Hội nghị Khăn Tay Chữa lành đã được tổ chức. Mục sư Joseph J. Han của Hội thánh Chennai Manmin cầu nguyện cho tôi với một chiếc khăn tay mà Dr. Jaerock Lee đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12). Tôi

cũng uống nước ngọt Muan (Xuất Ê-díp-tô ký 15:25) có chứa quyền phép của Đức Chúa Trời và phun nước đó lên mọi thứ tôi ăn. Tôi tiếp tục làm như vậy. Vào tháng bảy năm 2015, tôi phát hiện ra rằng mình đã mang thai! Hallelujah!

Bác sĩ của tôi nói trong sự ngạc nhiên rằng chính việc mang thai của tôi là một phép lạ. Ngày 22 tháng 2 năm 2016, chín năm sau khi kết hôn, tôi đã sanh một cô con gái khỏe mạnh. Tôi dâng hết sự tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho tôi bé gái xinh đẹp này.

I Được Chữa Lành Bệnh Ngón Chân Cái Cong Vẹo Và Huyết Áp Cao

Chấp sự Hyun Woo Lee, 55 tuổi, giáo xứ 11, Giáo Hội Trung Tâm Manmin

Hai năm trước, tôi bị huyết áp cao – 210mmHg (bình thường 120/80mmHg). Nhưng tôi đã được chữa lành bệnh cao huyết áp thông qua sự cầu nguyện bởi khăn tay (Công vụ 19:11-12). Gần đây tôi có lại có thêm trải nghiệm về quyền năng tuyệt vời của Đức Chúa Trời, điều đó đã đổi mới đời sống Cơ Đốc nhân của tôi.

Vào tháng bảy năm 2015, ngón chân cái bên phải của tôi bị cong vẹo về phía ngón chân thứ hai và sau đó nó bắt đầu chổng lên ngón chân thứ hai. Đó là

hallux VALGUS. Khi trời lạnh, tôi cảm thấy đau đớn. Vì không thể mang giày, tôi đã phải mang giày rộng. Sau đó, tôi bắt đầu đi khập khiễng một chút.

Tôi muốn được Chúa chữa lành vì vậy tôi nhìn lại toàn bộ đời sống Cơ Đốc của mình và ăn năn về những gì tôi đã lơ là. Tôi đã cố đặt một nền tảng vững chắc cho đức tin, vì vậy tôi đã cố gắng thờ phượng bởi tâm thần và lễ thật, tham dự tất cả các lễ thờ phượng và các buổi nhóm, và chăm chỉ cầu nguyện.

Vào ngày 21 tháng giêng, trong giờ thờ phượng sáng Chủ nhật, tôi nhận được lời cầu nguyện của Dr. Jaerock Lee cho người bệnh trên video bằng tâm lòng của mình. Sau đó, tôi đi đây đó trong nhà thờ và đi đến với hội truyền giáo của mình. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng tôi không còn gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đi bộ. Tôi đang sai bước.

Tôi hể lòng tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời hằng sống Đấng đã đáp lời cầu nguyện của tôi, chữa lành tôi, và đã ban cho tôi niềm tin thiêng liêng.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com